

Thay đổi đối với việc công nhận cửa hàng chuyên bán thuốc lá

Thông tin về các thay đổi từ ngày 1 tháng 4 năm 2014

Những thay đổi về pháp luật liên quan đến việc công nhận cửa hàng chuyên bán thuốc lá?

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2014, một cá nhân không thể nộp đơn để xin công nhận một cửa hàng chuyên bán thuốc lá theo *Lệnh Thuốc Lá 1987* và do đó, sẽ không được hưởng ngoại lệ theo lệnh cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá.

Thay đổi này có ý nghĩa gì với các cửa hàng chuyên bán thuốc lá hiện có?

Các cửa hàng chuyên bán thuốc lá được công nhận hiện có vẫn tiếp tục được công nhận và vì vậy sẽ tiếp tục được hưởng ngoại lệ đối với lệnh cấm sản phẩm thuốc lá. Tuy nhiên, nếu một doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu, ngừng hoạt động, thay đổi địa điểm hoặc bị hủy công nhận thì việc công nhận này sẽ không còn hiệu lực và cá nhân sẽ không thể nộp đơn xin công nhận là một cửa hàng chuyên bán thuốc lá.

Tại sao có sự thay đổi này?

Việc giảm đi sự hiện diện của các sản phẩm thuốc lá ở các cửa hàng bán lẻ sẽ giúp giảm các dấu hiệu trực quan thúc đẩy con người hút thuốc, hỗ trợ những người muốn bỏ hút thuốc và trợ giúp người đã bỏ hút thuốc tiếp tục duy trì việc bỏ hút thuốc. Sự thay đổi này sẽ hạn chế số lượng doanh nghiệp có thể trưng bày sản phẩm thuốc lá và kéo giảm những khác biệt trong pháp luật về trưng bày thuốc lá tác động đến các cửa hàng chuyên bán thuốc lá ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác.

Điều gì xảy ra nếu doanh nghiệp của tôi không được công nhận?

Một cửa hàng không được công nhận là cửa hàng chuyên bán thuốc lá sẽ không bị hạn chế trong việc gọi bán thân là cửa hàng chuyên bán thuốc lá và khả năng bán thuốc lá cũng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những cơ sở bán lẻ không được công nhận sẽ không được trưng bày sản phẩm thuốc lá, điều này giống như phần lớn các doanh nghiệp bán lẻ thuốc lá khác ở Victoria. Nếu doanh nghiệp sử dụng bảng giá để thông tin cho khách hàng về giá và loại hình các sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp phải có bảng cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên hoặc bên cạnh bảng giá.

Chỉ dẫn cho Người Bán lẻ Thuốc lá là nguồn thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp bán lẻ thuốc lá và có thể tải xuống từ trang mạng nêu bên dưới. Quý vị cũng có thể liên hệ với Đường dây Thông tin về Thuốc lá theo số 1300 136 775 để nhận một bảng cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh hoặc một bản *Chỉ dẫn cho Người bán lẻ Thuốc lá*.

Tôi có thể tìm thêm thông tin bằng cách nào?

Để biết thêm thông tin:

- truy cập www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms
- gọi Đường dây Thông tin về Thuốc lá theo số 1300 136 775

Để xem thông tin về pháp luật truy cập <http://www.legislation.vic.gov.au/> và tìm *Tobacco Act 1987*.

MIỄN TRÁCH NHIỆM: Xin lưu ý rằng các chỉ dẫn có trong tờ thông tin này chỉ là những chỉ dẫn tổng quát. Bộ Y Tế miễn chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc tin vào các chỉ dẫn trong tờ thông tin này gây ra. Không có gì trong tờ thông tin này có thể thay thế cho việc tìm kiếm các trợ giúp pháp lý phù hợp.

Được cấp phép bởi Chính phủ Bang Victoria, Melbourne. Để nhận ấn bản này dưới hình thức có thể truy cập được, gọi Đường dây Thông tin về Thuốc lá theo số 1300 136 775 hoặc email tobacco.policy@health.vic.gov.au.